

TỜ TRÌNH

**Về việc đề nghị, điều chỉnh danh mục công trình từ nguồn vốn bổ sung
có mục tiêu của Tỉnh năm 2023**

Kính gửi: Sở Tài chính Thừa Thiên Huế.

Căn cứ Quyết định số 4493/QĐ-STC, ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Sở Tài chính về giao chỉ tiêu hướng dẫn thu, chi ngân sách thị xã năm 2023; Thông báo số 266/TB-STC, ngày 02/02/2023 của Sở Tài chính về việc bổ sung có mục tiêu cho ngân sách thị xã theo dự toán 2023.

Thị xã Hương Trà trong năm 2023 được sự quan tâm của UBND tỉnh, Sở Tài chính đã hỗ trợ kinh phí từ nguồn bổ sung có mục tiêu của tỉnh để thực hiện các dự án trồng và chăm sóc cây xanh, cảnh quan...nhằm tạo các điểm xanh đô thị, góp phần thay đổi diện mạo đô thị Hương Trà. Tuy nhiên, để đảm bảo sử dụng có hiệu quả kinh phí trồng và chăm sóc cây xanh, UBND thị xã Hương Trà kính đề nghị Sở Tài chính xem xét, điều chỉnh nội dung sau:

Đối với kinh phí từ nguồn hỗ trợ kinh phí trồng và chăm sóc cây xanh cảnh quan, trong năm 2023 thị xã được hỗ trợ 5,0 tỷ đồng, để tiến hành trồng và chăm sóc cây xanh cảnh quan các tuyến đường tại các phường, xã. Tuy nhiên, qua rà soát để đảm bảo theo Chương trình phát triển đô thị thị xã Hương Trà giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, Đề án trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 1566/QĐ-UBND, ngày 26/6/2021 của UBND tỉnh, trước mắt thị xã sẽ ưu tiên tập trung nguồn lực chỉnh trang hệ thống cây xanh các trục đường chính (*đường Thống Nhất, đường sông Bồ*) và khu vực xung quanh hồ cá trung tâm của thị xã để hình thành các trục đường, khu vực hiện đại, kiểu mẫu, nhằm chỉnh trang bộ mặt đô thị, tạo “điểm nhấn, điểm xanh” cho đô thị Hương Trà.

Vì vậy, UBND thị xã nhận thấy việc điều chỉnh danh mục từ nguồn hỗ trợ kinh phí trồng và chăm sóc cây xanh cảnh quan (để tiến hành trồng và chăm sóc cây xanh cảnh quan các tuyến đường tại các phường, xã) sang trồng, chỉnh trang hệ thống cây xanh các trục đường chính (*đường Thống Nhất, đường sông Bồ*) và khu vực xung quanh hồ cá trung tâm của thị xã là phù hợp với Chương trình phát triển đô thị thị xã và Đề án trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 của Tỉnh.

(Có phụ lục đề nghị điều chỉnh chi tiết kèm theo)

UBND thị xã cam kết sẽ giải ngân vốn các công trình đề nghị điều chỉnh đảm bảo theo yêu cầu của UBND tỉnh. Kính đề nghị Sở Tài chính xem xét, quyết định để thị xã sớm triển khai thực hiện các dự án đảm bảo kế hoạch đề ra./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT và các PCT UBND thị xã;
- Phòng: TCKH;
- VP: LĐ, CVKT;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

